

HỘI THẢO NGÀNH XÂY DỰNG

Truyền đạt bí quyết kiến trúc, xây dựng từ vật liệu gỗ và phủ xanh tường theo phong cách Nhật Bản



Hiện nay, hợp tác kinh doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản đang bắt đầu tiến triển nhanh chóng.

Cho đến nay, Nhật Bản thường bị nói là NATO (No Action, Talking Only), tuy nhiên do phải đối mặt với vấn đề thị trường trong nước Nhật đang thu hẹp nên đã đến lúc ngành xây dựng Nhật Bản triển khai thực sự các hoạt động tại châu Á. Mặt khác, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tăng trưởng liên tục thì ngành xây dựng hạ tầng xã hội của quốc gia cũng đang được kỳ vọng sẽ có bước tiến lớn. Từ nay trở đi, khách hàng đòi hỏi các tòa nhà, trung tâm thương mại cung cấp các dịch vụ chất lượng cao hơn nữa là điều hiển nhiên không cần bàn cãi, mà ngay cả đối với người tiêu dùng thông thường thì nhu cầu đối với nhà ở chất lượng cao với giá cả phải chăng cũng đang gia tăng.

Các doanh nghiệp xây dựng Nhật Bản đã kinh doanh tại Việt Nam hay đang nghiên cứu mở rộng kinh doanh sang Việt Nam hiện đang kỳ vọng vào việc hợp tác giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau. Lần này, chúng tôi mời sang Việt Nam giám đốc công ty xây dựng nhà ở có nhiều kinh nghiệm thực tế tại Nhật Bản để trao đổi về những vấn đề còn tồn tại hiện nay và sắp tới của ngành xây dựng Nhật Bản, cũng như những bí quyết hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản. Ngoài ra, diễn giả cũng truyền tải những đặc trưng của Nhật Bản như bí quyết về kiến trúc gỗ và phủ xanh tường theo phong cách Nhật Bản.

Quý khách có nguyện vọng hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản, muốn học hỏi về lịch sử và những bước phát triển của ngành xây dựng Nhật Bản, hoặc đang tìm cách nâng cao chất lượng của tổ chức, xin hãy tham gia cùng với chúng tôi.

Thông tin chung

<Thời gian> Thứ ba, ngày 2/2, từ 13:30 đến 16:30
Đón khách từ 13:00

<Địa điểm> Khách sạn LIBERTY CENTRAL
179 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM
Tầng M, phòng Apolo
Tel : 08-3823-9269

<Phí tham gia> **Miễn phí!**

Giới thiệu diễn giả

• Ông Noboru Kondo, CEO Brain Works Group



Sinh năm 1962 tại tỉnh Tokushima, Nhật Bản.

Ông tốt nghiệp ngành kiến trúc, khoa công nghiệp, đại học Kobe. Ông có chứng chỉ kiến trúc sư bậc nhất và chứng chỉ kỹ sư xử lý thông tin bậc cao. Ông hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện, bao gồm hỗ trợ cải cách kinh doanh, hỗ trợ đào tạo nhân lực, hỗ trợ bảo mật thông tin, hỗ trợ IT outsourcing, hỗ trợ xây dựng thương hiệu... Ông tiến hành tập huấn và chỉ đạo ngay tại cơ sở. Ông làm việc với cả DN Nhật Bản và DN địa phương tại khu vực châu Á, khu vực ĐB sông Mekong. Đặc biệt, thời gian gần đây, nhằm kết nối các địa phương của Nhật Bản và châu Á, ông đã đi đến rất nhiều địa danh tại Nhật Bản cũng như châu Á và có viết nhiều bài đăng trên blog. Ông đang tích cực hoạt động với vai trò người dẫn đường trong kinh doanh tại châu Á.

• Ông Fumihiko Kano, Giám đốc đại diện Công ty cổ phần Science Home

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ông làm việc tại một công ty xây dựng nhà ở tại tỉnh Ishikawa. Sau đó, ông được phân về chi nhánh Hamamatsu và bắt đầu hoạt động tại đây. Năm 29 tuổi, ông cùng với một người bạn lập công ty xây dựng nhà ở và giữ chức giám đốc điều hành. Ông phát triển kỹ thuật xây dựng nhà Shinkabe (phương pháp xây dựng nhà gỗ truyền thống của Nhật Bản, trong đó các xà nhà và cột đỡ bằng gỗ không được chôn trong tường mà để lộ ra ngoài) với chi phí thấp. Năm 2006, ông thành lập Công ty cổ phần Science Home và giữ chức giám đốc đại diện.

• Ông Yasunari Yoshioka, Công ty cổ phần Science Home Nerima

Ông gia nhập công ty khai thác phát triển xây dựng tại Tokyo với vị trí thiết kế. Sau 5 năm làm việc, ông thành lập Ban công trình, bao gồm các thợ xây dựng lành nghề, nhà thầu phụ, công ty thương mại. Sau đó, ông chuyển sang công tác tại công ty hàng đầu về lợp cách nhiệt bên ngoài. Sau 2 năm với kinh nghiệm làm việc ở vị trí giám sát, ông đứng ra kinh doanh độc lập. Hiện nay ông đã có kinh nghiệm thiết kế, thi công trên 300 căn nhà. Ông cũng đã từng chỉnh sửa thiết kế bên trong cho trên 500 tòa căn hộ cao tầng và có kinh nghiệm cải tạo quy mô lớn nhiều công trình. Ngoài ra, ông còn có chứng chỉ chuyên gia hệ thống an ninh và rất am hiểu về lĩnh vực này.

• Ông Yuji Koyama, Cố vấn cấp cao Công ty cổ phần Brain Works

Ông là kiến trúc sư Nhật Bản. Ông từng giám sát các dự án IT của các cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương như Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (trước đây là Bộ Bưu chính Viễn thông), Bộ Kinh tế công nghiệp, Thành phố Osaka. Về các dự án tư nhân, ông tham gia phụ trách một số dự án tổng hợp như: “Nhà ốc đảo trong Triền lã con đường tơ lụa Nara”, “JR American Train Project”, Trung tâm thương mại “Kuzuha Mall”... Ông có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm phong phú về ngành xây dựng Nhật Bản.

*Diễn giả có thể thay đổi mà chúng tôi không kịp báo trước. Kính mong quý khách thông cảm.

Đăng ký tham gia

Mục có dấu ★ là bắt buộc

★Tên doanh nghiệp	★Lĩnh vực kinh doanh
Phòng ban, chức vụ	★Tên người tham gia
★TEL	★Email